



ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

เรื่อง เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายข้อกำหนด และรายการประกอบแผนผัง
ผังเมืองรวมชุมชนลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการประกาศเชิญชวน
ให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผัง พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการประกาศ
เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผัง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกประกาศ ดังนี้

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนลานกระบือ
จังหวัดกำแพงเพชร ในท้องที่ตำบลลานกระบือ ตำบลจันทิมา และตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ
ตามแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองแล้ว
จึงขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมดังกล่าว ไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายข้อกำหนด
และรายการประกอบแผนผังของผังเมืองรวมได้ ณ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ที่ว่าการอำเภอลานกระบือ สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเทศบาล
ตำบลลานกระบือ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
และกรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิร้องขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนด
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมชุมชนลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โดยให้ทำคำร้องขอเป็นหนังสือ
ยื่นที่ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ที่ว่าการอำเภอลานกระบือ
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ลานกระบือ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง สำนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร และกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือทางระบบอินเทอร์เน็ต
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th) ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ คำร้องดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการแห่งท้องถิ่นนั้น
และเกี่ยวข้องหรือเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาของท้องถิ่นที่วางผังเมืองรวมเท่านั้น

สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอคำร้อง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายมนทล สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง